

## Giáo hoàng Francis: Chúa Giê-su và đức Phật dạy về tầm quan trọng của tinh thần vị tha vô ngã

ISSN: 2734-9195 16:31 22/04/2025

Đức Giáo hoàng nói thêm, Kinh Pháp Cú của đức Phật có dạy như sau: “Không làm mọi điều ác. Thành tựu các hạnh lành, Tâm ý giữ trong sạch, Chính lời chư Phật dạy”.

Ngày 17/06/2022, đức Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican rằng: “*Thật đáng buồn, ở mọi phía, chúng ta đều nghe thấy tiếng kêu của một nhân loại đang trong cơn bi thảm và Trái đất có thể bị hủy diệt. Đức Phật và Chúa Jesus nhận thức được tầm quan trọng của cần thiết phải chiến thắng tính ích kỷ, gây ra xung đột và bạo lực*”.



Hình minh họa. Ảnh: Internet

Đức Giáo hoàng nói thêm, Kinh Pháp Cú của đức Phật có dạy như sau: “*Không làm mọi điều ác. Thành tựu các hạnh lành, Tâm ý giữ trong sạch, Chính lời chư Phật dạy*” (*To avoid evil, to cultivate good, and to cleanse one’s mind - this is the teaching of the Buddha*).

Sau khi gọi các môn đồ bằng một lời vô cùng thân thương “*Hỡi các con trẻ ta,*” Chúa Giê-xu nói: “*Ta ban cho các người một điều răn mới, nghĩa là các người phải yêu nhau; như ta đã yêu các người thế nào, thì các người cũng hãy yêu nhau thế ấy*”, đức Giáo hoàng Francis nói, trích dẫn từ John 13:34.

*“Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay,”* Ngài tiếp tục, *“là hướng dẫn những người theo chúng ta đến với một cảm nhận sống động hơn về chân lý rằng tất cả chúng ta đều là tình thân yêu huynh đệ với nhau. Do đó, chúng ta nên cùng nhau làm việc để vun đắp lòng bác ái và tâm hào phóng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và những người bị thiệt thòi”*.

Cuộc gặp gỡ của đức Giáo hoàng Francis với Phái đoàn Phật giáo Thái Lan vào sáng ngày 17/06/2022, đánh dấu kỷ niệm 50 năm cuộc gặp lịch sử giữa đức Giáo hoàng Phaolô VI và đức Somdej Phra Wannarat, đức Tăng thống Phật giáo Vương quốc Thái Lan thứ 17, vào ngày 05/06/1972.

Trong bài phát biểu, đức Giáo hoàng Francis đã ca ngợi 50 năm tăng trưởng ổn định trong đối thoại và hợp tác giữa Phật tử Thái Lan và tín hữu Công giáo.

Ngài cũng nhắc lại lời của đức Giáo hoàng Phaolô VI cách đây 50 năm với phái đoàn Phật giáo Thái Lan rằng *“chúng tôi vô cùng trân trọng những kho tàng tinh thần, đạo đức và văn hóa xã hội đã được ban tặng cho các bạn đạo thông qua các truyền thống quý báu của các bạn đạo”*.

Đức Giáo hoàng Francis nói thêm: *“Chúng tôi nhận ra những giá trị mà các bạn đạo là người bảo vệ và chúng tôi chia sẻ mong muốn rằng chúng nên được bảo tồn và phát huy”*.

*“Chúng tôi hy vọng sẽ có sự đối thoại thân thiện và hợp tác chặt chẽ hơn giữa các truyền thống mà Ngài đại diện và Giáo hội Công giáo”*.

Đoàn đại biểu Phật giáo Thái Lan bao gồm ba nhà sư Phật giáo nổi tiếng của cả hai trường phái Theravada và Mahayana, 60 Phật tử tại gia và một số đại diện của Giáo hội Công giáo Thái Lan...

Việt dịch: **Thích Vân Phong**/Nguồn: [www.catholicnewsagency.com](http://www.catholicnewsagency.com)